

สรุปรายงานการประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารและการประชุม
สมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๘ ระหว่างสำนักงานเลขาธิการลูกเสือรัฐสภาโลก
สำนักงานเลขาธิการลูกเสือรัฐสภาเกาหลี สำนักงานสมาคมลูกเสือเกาหลีและกิจการการประชุม
คณะกรรมการอำนวยการจัดงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๕ และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล
สาธารณรัฐเกาหลี ร่วมกับคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

ความเบื้องต้น

สืบเนื่องจากผลการประชุมคณะกรรมการบริหาร (The Executive Committee Meeting) และการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๘ (The 8th General Assembly of the World Scout Parliamentary Union - WSPU) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม-๒ กันยายน ๒๕๕๙ ณ กรุงสตอกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน ได้มีมติที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมคณะกรรมการบริหารและการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๘ จะจัดขึ้นที่ประเทศไทยนั้น สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ดำเนินการเตรียมการในเรื่องการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าว โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๘ และคณะกรรมการอำนวยการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๘ รวมทั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อทำหน้าที่ในการจัดเตรียมการประชุมฯ ดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ

โดยการประชุมหารือระหว่างคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหารือประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเตรียมการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารและการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๘ เช่น สถานที่จัดการประชุม ระยะเวลาที่เหมาะสม จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุม หัวข้อหลัก (theme) และหัวข้อรอง (sub-theme) สำหรับการอภิปรายร่วมกันตลอดจนการเตรียมการกิจกรรมสันทนาการ (outdoor activities) เพื่อให้การเตรียมการจัดประชุมฯ ดังกล่าวมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการหารือครั้งนี้ ประกอบด้วย ๑) สำนักงานเลขาธิการลูกเสือรัฐสภาโลก (Secretariat of World Scout Parliamentary Union - WSPU) ๒) สำนักงานเลขาธิการลูกเสือรัฐสภาเกาหลี (Secretariat of Korea Scout Parliamentary Association - KSPA) ๓) สำนักงานสมาคมลูกเสือเกาหลีและกิจการการประชุม (Secretariat of Korea Scout Association (KSA) and Business Meeting) ๔) คณะกรรมการอำนวยการจัดงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๕ (The 25th World Scout Jamboree (WSJ) Committee) และ ๕) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

องค์ประกอบสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีจำนวน ๔ คน ประกอบด้วย ๑) นายอรรณพ ทศนาญชลี สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและรองประธานสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก คนที่หนึ่ง ทำหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๒) พลเอก ธีรเดช มีเพียร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่ผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๓) พลอากาศเอก ไพศาล สีตบุตร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่ผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ ๔) นายภาคภูมิ มิ่งมิตร ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานกิจการพิเศษ สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่เลขานุการคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

การหารือเรื่องการเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารและการประชุมสมัชชาใหญ่ สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๙ ระหว่างผู้แทนสมานิติบัญญัติแห่งชาติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑. สำนักงานเลขาธิการลูกเสือรัฐสภาโลก (WSPU) และสำนักงานเลขาธิการลูกเสือรัฐสภาเกาหลี (KSPA)

คณะผู้แทนสมานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าพบและหารือข้อราชการกับนาย Young Tak Cho ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการลูกเสือรัฐสภาโลก (WSPU) และสำนักงานเลขาธิการลูกเสือรัฐสภาเกาหลี (KSPA) ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักงานสมาคมลูกเสือเกาหลีและกิจการการประชุม เกี่ยวกับการเตรียมการ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารและการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๙ ใน ๓ ประเด็น คือ ๑) การเตรียมการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร (The Executive Committee) ของสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก (WSPU) ซึ่งคาดว่าจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑-๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงสตอกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน ๒) การเตรียมการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารและการประชุมสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๙ ณ กรุงเทพมหานคร และ ๓) การเดินทางของสำนักงานเลขาธิการลูกเสือรัฐสภาเกาหลี (KSPA) และสำนักงานสมาคมลูกเสือเกาหลีและกิจการการประชุม (KSA) ในการเยือนสมานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ในราวกลางเดือนธันวาคม ๒๕๖๐



คณะผู้แทนสมานิติบัญญัติแห่งชาติ หารือเรื่องการเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชาใหญ่-สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๙ ณ กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ คณะผู้แทนจากสำนักงานเลขาธิการ-ลูกเสือรัฐสภาโลก (WSPU) และสำนักงานเลขาธิการลูกเสือรัฐสภาเกาหลี (KSPA)
ณ สำนักงานเลขาธิการลูกเสือรัฐสภาโลก กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

๒. สมาคมลูกเสือเกาหลีและกิจการการประชุม (KSA and Business Meeting)

คณะผู้แทนสมานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าพบและหารือข้อราชการกับ ดร. Hahm Jong Han ประธานสำนักงานสมาคมลูกเสือเกาหลีและกิจการการประชุม (KSA) ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักงานสมาคมลูกเสือเกาหลีและกิจการการประชุม หารือเกี่ยวกับการเตรียมการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร และการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๙ เกี่ยวกับการเตรียมการจัดงานชุมนุมลูกเสือโลก

ครั้งที่ ๒๕ ณ เมืองเซมังอึม (Saemangeum) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีการดำเนินการจัดโครงการก่อสร้างแนวกันน้ำทะเลยาวที่สุดของโลกเพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่งสินค้า และศูนย์ธุรกิจนานาชาติในการติดต่อกับโลกภายนอก ซึ่ง KSA ได้เลือกใช้เป็นที่จัดงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๕ ในปี ค.ศ. ๒๐๒๓ เพื่อเรียนรู้ถึงปัญหาและอุปสรรค รวมถึงการวางแผนในระยะยาวเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการเตรียมการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารและการประชุมสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๙ ณ กรุงเทพมหานคร

๓. คณะกรรมการอำนวยการจัดงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๕ (The 25th World Scout Jamboree (WSJ) Committee)

คณะผู้แทนฯ เข้าพบและหารือข้อราชการกับนาย Kim Jong-Gyu นายกเทศมนตรีเมือง Buan-Gun และนาย Oh Seung ประธานสภาเมือง Buan-gun พร้อมด้วยนาย Kwon Gu Yeon เลขาธิการสมาคมลูกเสือเกาหลี (KSA) ซึ่งเป็นคณะกรรมการอำนวยการจัดงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๕ ปี ค.ศ. ๒๐๒๓ ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เกี่ยวกับการเตรียมการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารและการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๙ ซึ่งนาย Kim Jong-Gyu ได้กล่าวต้อนรับ และนำเสนอเกี่ยวกับการจัดงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๕ ในปี ค.ศ. ๒๐๒๓ ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเตรียมการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารและการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๙ ณ กรุงเทพมหานคร เช่น การเลือกพื้นที่ จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม หัวข้อการประชุม การประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงการรักษาพยาบาลและการรักษาความปลอดภัย



คณะผู้แทนสถานิติบัญญัติแห่งชาติ หารือข้อราชการกับนาย Kim Jong-Gyu นายกเทศมนตรีเขตพื้นที่ Buan-Gun (คนที่ ๓ จากด้านซ้าย) และนาย Oh Seung ประธานสภาเมือง Buan-gun (คนที่ ๕ จากด้านซ้าย) พร้อมด้วยนาย Kwon Gu Yeon เลขาธิการสมาคมลูกเสือเกาหลี (คนแรกจากด้านซ้าย) พร้อมด้วยนาย Yong Tak Cho ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการลูกเสือรัฐสภาโลก และสำนักงานเลขาธิการลูกเสือรัฐสภาเกาหลี (คนที่ ๒ จากด้านขวา) และนางสาว Mi Hyun Kim ผู้จัดการสำนักงานเลขาธิการลูกเสือรัฐสภาโลก และสำนักงานเลขาธิการลูกเสือรัฐสภาเกาหลี (คนแรกจากด้านขวา)

๔. เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

คณะผู้แทนสถานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าพบและหารือข้อราชการกับนายศรีณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เกี่ยวกับการเตรียมการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารและการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๙ ซึ่งนายศรีณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้รับทราบถึงการเตรียมการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารและการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๙ ณ กรุงเทพมหานคร และได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดการประชุมดังกล่าวในหลายประเด็น อาทิ รูปแบบการผสมผสานวัฒนธรรมของคนเกาหลีเพื่อบรรลุผลประโยชน์ในการจัดการประชุมต่าง ๆ การใช้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในการสนับสนุนให้การจัดการประชุมต่าง ๆ มีประสิทธิภาพสูงสุด การมีแนวทางที่ชัดเจนในการดำเนินงานต่าง ๆ และการเชื่อมโยงและบูรณาการสิ่งต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ โดยในโอกาสเดียวกันนี้ คณะผู้แทนฯ จะเรียนเชิญนายศรีณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี มาร่วมเป็นเกียรติ และร่วมบรรยายลักษณะ guest speaker หรือ panelist หัวข้อใดข้อหนึ่งซึ่งจะกำหนดต่อไปตามโปรแกรมการประชุมคณะกรรมการบริหารและการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๙ ณ กรุงเทพมหานคร ด้วย



นายศรีณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี (คนแรกจากด้านซ้าย) หารือร่วมกับคณะผู้แทนสถานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่องการเตรียมการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารและการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๙

งานภารกิจสำรวจพื้นที่การจัดการงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๕ (The 25th WSJ Site)

ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ คณะผู้แทนสถานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยนาย Young Tak Cho ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการลูกเสือรัฐสภาโลก (WSPU) และสำนักงานเลขาธิการลูกเสือรัฐสภาเกาหลี (KSPA) เดินทางศึกษาดูงาน ณ เมืองเซม็องอึม สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับการจัดการชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๕ ในปี ค.ศ. ๒๐๒๓ ได้พบกับคณะกรรมการผู้จัดงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๕ และผู้รับผิดชอบเขตเมือง Buan-Gun โดยคณะผู้แทนสถานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ลงพื้นที่สำรวจสถานที่จริงที่ใช้ในการจัดงานชุมนุม

ลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๕ ในปี ค.ศ. ๒๐๒๓ พบว่ามีการพัฒนาพื้นที่ในการจัดงานไปกว่าร้อยละ ๒๕ ของพื้นที่ทั้งหมด และมีการเตรียมการจัดสรรและแผนงานในการใช้พื้นที่จัดกิจกรรมต่างๆ อย่างชัดเจน



คณะผู้แทนสถานิติบัญญัติแห่งชาติ ศึกษาแผนที่ (sitemap) และสำรวจพื้นที่จริงที่ใช้ในการจัดงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๕ ในปี ค.ศ. ๒๐๒๓ ณ เมืองเซม้งอิม สาธารณรัฐเกาหลี



คณะผู้แทนฯ สอบถามถึงการจัดสรรพื้นที่ในการจัดงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๕ ในปี ค.ศ. ๒๐๒๓ ณ เมืองเซม้งอิม สาธารณรัฐเกาหลี

นอกจากนี้ คณะผู้แทนฯ ยังได้เยี่ยมชมพื้นที่สำหรับการจัดกิจกรรมทางน้ำ (water activities) สำหรับลูกเสือเยาวชนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๕ ในปี ค.ศ. ๒๐๒๓ ด้วย



คณะผู้แทนฯ สํารวจพื้นที่ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับลูกเสือเยาวชน ที่จะเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๕ ในปี ค.ศ. ๒๐๒๓ ณ เมืองเซม็องอึม สาธารณรัฐเกาหลี



ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการลูกเสือรัฐสภาโลกและสำนักงานเลขาธิการลูกเสือรัฐสภาเกาหลี อธิบายถึงการใช้พื้นที่ในการจัดกิจกรรมทางน้ำในงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๕ ในปี ค.ศ. ๒๐๒๓ ณ เมืองเซม็องอึม สาธารณรัฐเกาหลี

งานพิธีการเยี่ยมชมคารวะและงานรับรอง



งานเลี้ยงรับรองคณะผู้แทนสถานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยนาย Kim Jong-Gyu นายกเทศมนตรี
เขตพื้นที่ Buan-Gun ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ เมืองเซม็องอึม สาธารณรัฐเกาหลี



คณะผู้แทนสถานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าเยี่ยมชมคารวะนาย Lee Chan Yeol (คนกลาง)
รองประธานสมาคมลูกเสือรัฐสภาเกาหลี (KSPA) ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
ณ สถานิติบัญญัติแห่งชาติเกาหลี โดยมีนาย Kwon Gu Yeon เลขาธิการสมาคมลูกเสือเกาหลี (KSA)
ร่วมให้การต้อนรับ



คณะผู้แทนสถานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าเยี่ยมคารวะ ดร. Hahm Jong Han
ประธานสำนักงานสมาคมลูกเสือเกาหลีและกิจกรรมการประชุม
ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักงานสมาคมลูกเสือเกาหลีและกิจกรรมการประชุม

นายภาคภูมิ มิ่งมิตร
เลขานุการคณะผู้แทนสถานิติบัญญัติแห่งชาติ
ผู้สรุปรายงานการประชุม
๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐